



รายงานสถานะการตรวจสอบและเฝ้าระวังประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (Human Rights Due Diligence Assessment Report)

หลังจากการประกาศใช้ นโยบายความรับผิดชอบต่อทางธุรกิจต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ กำหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence ย่อว่า HRDD) เพื่อระบุดังถึงการป้องกัน และบรรเทาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดจากการประกอบธุรกิจ ภายใต้ หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights ในเอกสารนี้จะย่อว่า หลักการชี้แนะ UNGP) โดยคาดหวังว่าธุรกิจใดๆ ในกลุ่มบริษัทบางจากฯ จะดำเนินงานอย่างสอดคล้องกับนโยบายฯ ของบริษัท บางจากฯ ถือเป็นปกติธุรกิจที่บริษัทฯ และบริษัทฯ ในกลุ่มต้องดำเนินงาน เพียงแต่ให้สามารถออกแบบกระบวนการภายในแต่ละบริษัทฯ ได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการใช้เครื่องมือตรวจสอบนี้บริษัทฯ ได้เตรียมวางแผนการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน กับการบริหารความเสี่ยงองค์กรประจำปี เพื่อระบุโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นด้วย

ในไตรมาส 1 ปี 2018 บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านกับพื้นที่นำร่อง 2 พื้นที่ ดังนี้

1. พื้นที่ปฏิบัติงาน โรงกลั่นน้ำมันบางจาก สุขุมวิท 64
2. พื้นที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่





รายงานสถานะการตรวจสอบและเฝ้าระวังประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (Human Rights Due Diligence Assessment)

บริษัทฯ ใช้ รายการตรวจสอบและเฝ้าระวังประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (**Human Rights Assessment Checklist**) เป็นเครื่องมือสำหรับระบุประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อประเมินการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยแบ่งออกเป็น **5 กิจกรรม** ที่สอดคล้องกับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน กล่าวคือ 1) ช่าง ก่อสร้าง โรงงาน/ พื้นที่ปฏิบัติการ/ การขยายธุรกิจ/ การควบรวมกิจการ 2) ลูกจ้าง 3) คู่ค้า/ ผู้รับเหมา 4) ชุมชนและสังคมรอบพื้นที่ปฏิบัติการ 5) ลูกค้ายและผู้บริโภค **ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยง (Vulnerable Group)** ที่อาจมีโอกาสเกิดผลกระทบจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้หญิง เด็ก ชนพื้นเมือง แรงงานต่างถิ่น คนพิการ (5 กลุ่ม จาก 14 กลุ่ม ตาม The Human Rights Protection of Vulnerable Groups)

ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่มีโอกาสเกิดผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย สิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัย สิทธิพนักงานและแรงงาน การไม่เลือกปฏิบัติ แรงงานทาส สิทธิในการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม สิทธิการเข้าถึงข้อมูล-ข่าวสาร สิทธิในการเข้าถึงทรัพยากร สิทธิและเสรีภาพในการเจรจาต่อรอง การรักษาความลับและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

จากผลการตรวจสอบ **ไม่พบประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน** ในพื้นที่ปฏิบัติการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะขยายขอบเขตตรวจสอบ เพื่อเฝ้าระวังในพื้นที่ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้กว้างขึ้น

